

ข่าวจูลส์

๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่องแรกที่ขอกล่าวถึงคือ ได้มีการเพิ่มรูปในสมุดภาพจูลส์

เรื่องต่อมาคือได้มีการเริ่มพิจารณาคดีฆาตกรรมจูลส์แล้วในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาที่ศาลจังหวัดพญา นัดคดีดังกล่าวเป็นการเปิดคดีอีกครั้งอย่างเป็นทางการและสั้น ๆ

จะมีนัดพิจารณาเนื้อหาคดีอีกหลายนัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเริ่มในวันที่ ๗ พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ที่ผ่านมา สมาชิกครอบครัวจูลส์พร้อมกับนายอิบรันท์ นาเวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายบัทร์ บิ๊กเกอร์ โฆษกของเขา ได้เดินทางไปสถานทูตไทย กรุงเทพฯ

ที่นั่นพวกเขาได้พบสนทนากับท่านเอกอัครราชทูต คุณสุจริตรา หิรัญพฤษ์ ซึ่งได้ต้อนรับคณะครอบครัวจูลส์เป็นอย่างดี จุดประสงค์ของการพบปะเพื่อต้องการขอให้สนใจในการดำเนินคดีนี้และขอให้เห็นความสำคัญถึงกระบวนการยุติธรรม การสนทนากับท่านทูตเป็นไปด้วยดี บรรยากาศเป็นกันเอง ท่านทูตแสดงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ลำบากของเรา

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว อีกไม่นานก็จะเข้าเดือนพฤศจิกายน และเราหวังว่าจูลส์คงได้รับความยุติธรรมครั้งนี้

ครอบครัวจูลส์

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

นับเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วที่ได้มีพักพิจารณาคดีฆาตกรรมจูลส์ อย่างไรก็ตามในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำลังจะถึงนี้ จะมีการเริ่มดำเนินอีกต่อจำเลยที่ศาลจังหวัดพญา และในเดือนพฤศจิกายนที่ตามมาจะมีนัดพิจารณาคดีอีกหลายครั้ง

ในช่วงปีที่ผ่านมาเราไม่ได้หยุดนิ่ง เราและพร้อมกับอีกหลาย ๆ คนได้พยายามค้นหาความจริงและดูว่าได้เกิดอะไรขึ้นในคืนที่จูลส์ถูกล่าและเดือนต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดฆาตกรรม

มีหลายคนทีเดียวที่ได้แจ้งตนเป็นพยานในคดีและให้การที่เป็นผลร้ายต่อจำเลย ได้มีการบันทึกคำให้การของพยานเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษร และจะมีการนำบันทึกคำให้การพยานไปใช้ในการพิจารณาคดี

ด้วยความตั้งใจของเรา (พร้อมกับแรงใจจากหลาย ๆ คนที่รู้สึกเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของเรา) ทำให้เราเกิดความสามัคคีอย่างมากและทำให้เราทุกคนมีแรงและกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้แก่จูลส์

เราและคนอีกมากมายได้ตั้งใจดูการพิจารณาดำเนินคดีนี้ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด สิ่งหนึ่งที่เราต้องการและไม่เปลี่ยนแปลงคือ ฆาตกรรมจูลส์จะต้องถูกลงโทษ

พ.ศ. ๒๕๕๘

เปิดเว็บไซต์ไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของจูส์ โอเดอะแกร็กเกิน ลูกชาย พี่ชายน้องชายที่รักของเรา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จูส์ ถูกฆาตกรรมที่หน้าประตูวิลล่าของเขาที่พัทยา พี่ชาย (นายเสกสรร พรหมณะ) และซัวร์ก (นายอนุพงศ์ สุทธธานี) ของนางมารีชา พรหมณะ ภรรยาไทยของจูส์ เป็นจำเลยสำคัญในคดีนี้ การฆาตกรรมนี้อาจมีผู้อื่นเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งอันนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไม่เป็นเรื่องที่ทราบแน่ชัด

การดำเนินคดีเริ่มเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีนัดพิจารณาคดีอีกสองสามครั้ง หลังจากนั้นได้มีการเลื่อนคดี และจะมีการเริ่มพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เราต้องการให้มีการดำเนินพิจารณาคดีต่อเนื่อง

เว็บไซต์ที่เราทำขึ้นนี้ ไม่ได้มีขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่จูส์เท่านั้น แต่เราต้องการเรียกร้องให้ช่วยเราต่อสู้คดีและช่วยให้มีการลงโทษฆาตกรในคดีนี้

ขอให้จูส์ที่รักของรักไปสู่สุคติ

ครอบครัวโอเดอะแกร็กเกิน

ถ้าคุณมีข้อแนะนำ มีข้อมูลสำหรับการสอบสวนคดีที่กำลังดำเนินขณะนี้ หรือต้องการโต้ตอบกับครอบครัวโอเดอะแกร็กเกิน กรุณาติดต่อมาได้ที่อีเมลล์ info@julesodekerken.nl

หมายเหตุสำหรับสื่อมวลชน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้คุณสามารถติดต่อได้ที่คุณบาร์ท บักเกอร์ (Bart Bakker) เขาทำหน้าที่เป็นโฆษกให้กับครอบครัวโอเดอะแกร็กเกิน โทรศัพท์ 0031-651977133 คุณสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลจากเขาโดยผ่านที่อยู่อีเมลล์ข้างต้นได้

๑) ภารกิจพิเศษ

จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไป...มันเป็นสิทธิของจูส์ที่จะต้องได้รับความยุติธรรม

เมื่อตอนเช้าของวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีโทรศัพท์จากกระทรวงการต่างประเทศถึงครอบครัวของจูส์ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้พบศพจูส์ที่ภูเขายะที่บางละมุง ประเทศไทย จากการตรวจสอบพบว่าจูส์ได้เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน คือเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน เขาถูกฆาตกรรมที่บ้านของเขาที่พัทยา เราได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพมหานครทันที และได้รับแจ้งว่า ตำรวจไทยได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาแล้วหลาย

ผู้ต้องหาสำคัญ

พี่ชาย (นายเสกสรร พรหมณะ) และซูรัก (นายอนุพงศ์ สุธานี) ของนางมารีชา พรหมณะ ภรรยาไทยของจูลส์ เป็นผู้ต้องหาและจำเลยสำคัญในคดีนี้ การฆาตกรรมนี้อาจมีผู้อื่นเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งอันนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด เราพยายามติดต่อทันทีกับนางมารีชา พรหมณะ เพื่อที่จะฟังจากเธอว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตามเธอได้ตัดการติดต่อทางโทรศัพท์จากเราและไม่ได้ตอบอีเมลใดๆ ทั้งสิ้นที่เราส่งถึงเธอ นายเสกสรร พรหมณะได้สารภาพทันทีว่าเขาได้ฆ่าจูลส์ ร่วมกับผู้อื่นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอนุพงศ์ สุธานี

เหตุผลฆาตกรรม

จากการสอบปากคำของพยานหลายรายปรากฏว่า ในตอนกลางวันของวันฆาตกรรมได้มีการพบลัษระหว่างผู้ต้องหาทั้งสองคนกับนางมารีชา พรหมณะ เหตุผลในการฆ่าจูลส์คือต้องการเงินและทรัพย์สินของเขา เนื่องจากคำสารภาพของนายเสกสรร พรหมณะ เขาจึงถูกฝากขังในฐานะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมจูลส์ เขาถูกขังอยู่ช่วงหนึ่ง ต่อมานางมารีชา พรหมณะ น้องสาวได้จัดการซื้อความเป็นอิสระให้แก่เขา

เงินประกันปล่อยตัว

เนื่องจากว่านายอนุพงศ์ สุธานี ซูรักของมารีชา ได้ปฏิเสธมาตลอดว่าตนเองไม่ได้ทำผิดและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ภายในเวลาไม่ช้าเขาถูกปล่อยเป็นอิสระโดยใช้เงินค้ำประกัน นายอนุพงศ์ สุธานีเป็นผู้ว่าการอำเภอเล็กๆ แห่งหนึ่งทางใต้ของประเทศไทย และมีเพื่อนฝูงหลายคนที่มีอิทธิพลด้านการเมือง เมื่อปลายเดือนมกราคมของปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) สองเดือนหลังจากจูลส์ถูกฆาตกรรม ได้มีการปิดการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตามยังมีจุดสำคัญหลายๆ อย่างที่ยังไม่ได้มีการสืบสวน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน

หลักฐานหาย

ขณะนี้ สองปีต่อมา ปรากฏว่าข้อมูลชุดหลักฐานต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้ได้หายไป ได้มีการดำเนินคดีเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) และได้มีนัดพิจารณาคดีอีกสองสามครั้ง หลังจากนั้นได้มีการเลื่อนคดี และจะมีการเริ่มพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๖) ทนายความไทยของเราจากกองปราบปรามคดีอาญา (ส่วนหนึ่งของตำรวจไทย) ในประเทศไทยได้เดินเรื่องเพื่อขอให้เปิดการสืบสวนต่อไป และหวังว่าจะมีความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในไม่ช้า เราต้องการทราบว่าใครเป็นฆ่าจูลส์และเขาฆ่าทำไม และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือความยุติธรรมในคดีนี้

นายฮิลบรันท์ นาเวน (Mr. Hilbrand Nawijn)

นายฮิลบรันท์ นาเวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนเธอร์แลนด์ พยายามเร่งกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องนี้ เขาเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ให้แก่ครอบครัวโอเดอะแกรีกเกิน นายบาร์ท บักเกอร์ (Mr. Bart Bakker) ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อมวลชน และทำหน้าที่เป็นโฆษกแทนครอบครัวโอเดอะแกรีกเกินในการติดต่อสื่อมวลชน

๒) ชีวิตของจูลส์...

จูลส์เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ (ค.ศ. ๑๙๕๗) ที่เมืองแฮร์โทเคนบอส ('s Hertogenbosch) เขาใช้ชีวิตวัยเด็กที่เมืองฟุคท์ (Vught) หลังจบโรงเรียนประถมเขาเรียนมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยเมาริกค์ (Het Maurick College) และได้ประกาศนียบัตรสำเร็จมัธยมปลาย สายเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนนี้

หลังจากนั้นจูลส์เรียนที่คณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเทคนิค เอ็นดีโทเฟิน (TH Eindhoven) เขามีงานอดิเรกหลายอย่าง เช่น เล่นสกี ปีนเขา ออกเที่ยวกับเพื่อนฝูง กระโดดร่มชูชีพ ซ้อมเตอร์ไซด์ ซ่อมแซมรถเครื่อง (ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่เพื่อนที่บ้าน เพราะเขาชอบนำอะไหล่ที่เหลื้อมาใช้ต่อ) ซ้อมม้า เล่นกอล์ฟ เล่นเกมต่างๆ และเล่นไพ่ หลังจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย เขาทำงานที่บริษัทหลายแห่ง มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงจัดรูปองค์กรของบริษัท ต่อมาเขาร่วมมือกับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันอีกสองคนในการตั้งบริษัทขายเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ชื่อว่า ศูนย์ข้อมูลเทคนิคชั้นสูง (TH Uninfo) กิจการของบริษัทดีมาก

เมื่อจูลส์อายุ ๒๖ ปี คุณพ่อของเขาเสียชีวิต เรื่องนี้ทำให้เขาและครอบครัวเสียใจมาก หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตเขาเริ่มท่องเที่ยวออกนอกประเทศบ่อยๆ จูลส์เดินทางไปอเมริกา จีน และประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากว่าจูลส์เป็นโสด เขาจึงเดินทางคนเดียวบ่อยๆ อย่างไรก็ตามบางครั้งบางคราวเขาไปเที่ยวพร้อมทั้งครอบครัวและเพื่อน ๆ

จูลส์มีมนุษยสัมพันธ์ดี นิสัยเป็นมิตร รู้จักวางตัว สร้างความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ผู้ใกล้ชิด ให้ความสนใจและรู้สึกเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างจริงใจ ทำให้เขามีเพื่อนมาก ไม่ว่าเขาจะไปไหน เขาสามารถมีเพื่อนอย่างรวดเร็ว เขาจริงใจและซื่อสัตย์ต่อมิตรภาพ ไม่ว่าเขาจะไปไหนก็ตาม เขาจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

เขาประทับใจประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก โดยเฉพาะหลังจากที่เขา คุณแม่ พร้อมทั้งสมาชิกอื่นๆในครอบครัวได้ไปเที่ยวที่เกาะชวา บ้านเกิดของคุณแม่ มันเป็นการท่องเที่ยวที่ประทับใจมาก เขาประทับใจคุณแม่ในตอนนั้น เนื่องจากว่าเขาท่องเที่ยวประเทศต่างๆในเอเชียบ่อยๆ ทำให้ความสนใจของเขาย้ายไป เขาคิดตัดสินใจขายหุ้นส่วนของเขาในบริษัทศูนย์ข้อมูลเทคนิคชั้นสูง

หลังจากนั้นเขาได้จัดตั้งบริษัทใหม่ บริษัทการค้าเอเชียอาคเนย์ (South Asian Trade Company) ชื่อย่อ SATC บริษัทเป็นตัวกลางการค้าระหว่างเนเธอร์แลนด์และประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื่องจากว่าเขาเป็นโสดนาน เขาและคุณแม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง เช่น ดูการแสดงโอเปร่า (ซึ่งเขาชอบมาก) แสดงละคร และกินอาหารนอกบ้านบ่อยๆ เขาสนิทกับคุณแม่มาก

ในระหว่างที่เขาเดินทางเพื่อทำธุรกิจในประเทศเอเชียอาคเนย์ เขาได้รู้จักกับมารีชา พรหมณะ ตอนนั้นเธอเป็นคุณแม่โสด มีลูกชายอายุ ๔ ขวบ ชื่อกวินันท์ จูลส์ได้พาเธอและลูกชายมาอยู่ที่เมืองฟุคท์ และรักกวินันท์เหมือนลูกในไส้ของตนเอง

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. ๑๙๙๗) เขาแต่งงานกับมารีชา พรหมณะ ลูกสาวของเขาทั้งสอง ชื่อมัสยา เกิดเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) เนื่องจากว่ามารีชา ไม่สามารถชินกับอากาศในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ จูลส์และครอบครัวจึงตัดสินใจไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ. ๑๙๙๗)

คุณแม่เศร้าใจมากที่จูลส์ย้ายไปอยู่ที่อื่น เธอพยายามปลอบใจตนเองว่าจูลส์มีความสุขกับครอบครัวที่เมืองไทย พี่ๆน้องๆของจูลส์มีความสุขเหมือนที่คุณแม่ แต่ทุกคนต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของจูลส์เพราะเป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจเอง

จูลส์ทำงานที่ธนาคารราโบแบงก์ (Rabobank) และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) เขาเปิดสำนักงานข่าววันนี้ (NewsToday) นอกจากนี้ยังมีโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทอีกด้วย ซึ่งคาดว่าบางโครงการนั้นจะให้ผลกำไรภายในเวลาอีกไม่ช้า

เนื่องจากสภาพอากาศเสียในกรุงเทพมหานคร มาริษาและลูก ๆ จึงไปอยู่ที่พัทยา ในระหว่างวันทำงานจูลส์อยู่ในกรุงเทพฯ และเขาจะไปอยู่กับครอบครัวตอนสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) สบชัย ลูกชายคนสุดท้ายของมาริษาเกิด หลังจากที่จูลส์เสียชีวิต ปรากฏว่าลูกคนนี้เกิดจากความสัมพันธ์ที่มาริชามีกับนายอนุพงศ์ สุธานี ฐัก ของเธอ

ระหว่างที่อยู่เมืองไทย จูลส์โทรศัพท์ติดต่อกับคุณแม่ของเขาทุกสัปดาห์ เขาติดต่อกับคนอื่น ๆ ด้วย ทุกปี ๆ ละสองถึงสามครั้ง จูลส์จะกลับมาที่เนเธอร์แลนด์คนเดียวหรือพร้อมกับครอบครัวของเขาจากเมืองไทย

คุณแม่ของเขา พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ จะไปเยี่ยมเขาช่วงสั้น ๆ ที่เมืองไทย เรามีความรู้สึกเขามีความสุขดี

ช่วงเดือนที่ผ่านมา ก่อนที่จูลส์จะเสียชีวิต เขายู่อยู่กับการจัดตั้งบริษัทใหม่และพยายามทำบ้านที่สร้างใหม่นอกเขตพัทยา ที่บางละมุงของเขาให้เสร็จ

เขาตั้งใจว่าเขาจะไปอยู่อย่างถาวรกับครอบครัวของเขาที่พัทยา เป็นที่น่าเศร้าใจอย่างมากที่ความรักของเขาที่มีเมืองไทยทำให้ชีวิตของเขาต้องถึงจุดจบ